

หัวข้อข่าว สคต. ฮ่องกง : ผลกระทบจากมาตรการด้านภาษี จากผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Asia Fruit Logistica 2018

ข่าวประจำสัปดาห์ สคต. ฮ่องกง ระหว่าง 2- 8 กันยายน 2561

สืบเนื่อง จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแผ่นดินใหญ่ ทำให้ผู้ส่งออกผลไม้ของสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่าการค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่กับมาตรการภาษีอาจมีแรงผลักดันขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยยืนยันได้จากงานแสดงสินค้า Asia Fruit Logistica 2018 ที่จัดขึ้น ณ AsiaWorld-Expo ณ เมืองฮ่องกง ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 (3 วัน) ที่ผ่านมา

แต่ผู้ประกอบการรายย่อยในสหรัฐฯที่เข้าร่วมงาน Asia Fruit Logistica 2018 กล่าวว่าพวกเขากำลังมองหาตลาดทางเลือกเพื่อรองรับต่อความเสียหายต่อธุรกิจของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารหน่วยงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯกล่าวว่าผลกระทบของภาษีศุลกากรจะถูกจำกัด เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐฯ มีความเข้มแข็งและมีตลาดรองรับอีกมากมาย แม้ว่าสินค้าเกษตรสดและแช่แข็งยังอยู่ในรายการสินค้าที่อเมริกานำเข้าพิเศษ นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจีนต่างฝ่ายมีการกำหนดอัตราภาษีศุลกากร ทั้งนี้ กลุ่มคอสโพรซึ่งเป็นผู้ส่งออกแอปเปิ้ลและลูกแพร์ ที่ต้องอดทนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งขึ้น และยอมรับว่าจีนเป็น "ตลาดที่สำคัญ" ที่สหรัฐอเมริกาส่งออกสินค้าเกษตรจำนวนมูลค่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในช่วงปีที่ผ่านมา

คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรการด้านภาษีกับจีนอีก โดยการกำหนดอัตราภาษีศุลกากรร้อยละ 25 หรือรายได้มีมูลค่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในช่วงสัปดาห์นี้ ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้าของจีนอีกจำนวน 500,000 ล้านดอลลาร์

ข้อคิดเห็น

ปัจจุบันฮ่องกงมีการนำเข้าผลไม้สดและแช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (ม.ค. -ก.ค.) มูลค่า 596 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ฮ่องกงเองไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนแผ่นดินใหญ่ ดังนั้น ผู้ส่งออกผลไม้จากอเมริกาบางรายจึงว่าฮ่องกงยังเป็นแหล่งส่งออกสำคัญของพวกเขา และฮ่องกงเป็นแหล่งกระจายสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยเห็นว่าราคผลไม้จากอเมริกา อาทิ เชอร์รี่ แอปเปิ้ล พลัม ส้ม และองุ่น มีราคาตกลงมากถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาของช่วงเดียวกัน

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

